

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY

Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

1-510-499-3419

krivera@alamedaalliance.org



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH PHÊ DUYỆT THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHẢN ĐỐI HÀNH VI PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC CÓ HỆ THỐNG

Hội Đồng Quản Trị Alameda Alliance for Health đã nhất trí phê duyệt thông cáo báo chí phản đối hành vi phân biệt chủng tộc có hệ thống và ủng hộ cộng đồng Người Mỹ Gốc Phi.

Alameda, CA – Để phản hồi trước những sự kiện đã diễn ra gần đây trên khắp Hoa Kỳ, vốn là một phần trong lịch sử bạo hành kéo dài nhằm chống lại cộng đồng Người Mỹ Gốc Phi, Hội Đồng Quản Trị Alameda Alliance for Health (Alliance) đã nhất trí phê duyệt một thông cáo báo chí phản đối hành vi phân biệt chủng tộc có hệ thống. Là một tổ chức chăm sóc sức khỏe, Alliance hiểu rằng chế độ phân biệt chủng tộc có hệ thống hiện nay đã dẫn đến những hậu quả y tế quá mức đối với cộng đồng Người Mỹ Gốc Phi và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp chủ động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các hội viên, đối tác nhà cung cấp và nhân viên của Alliance.

Tổng Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) Scott Coffin của Alliance cho biết: “Những sự kiện gần đây mà chúng tôi chứng kiến đã gợi nhắc chúng tôi về nạn phân biệt chủng tộc và các lực lượng áp bức vô nhân đạo không ngừng tác động đến các cộng đồng yếu thế nhất, trong đó có những người mà chúng tôi hiện đang phục vụ tại Alliance. Là hội viên của mạng lưới an toàn, chúng tôi cam kết với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho các hội viên và cộng đồng đa dạng của chúng ta, đồng thời chúng tôi sẽ không ngừng lắng nghe, học hỏi và tiến lên với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự công bằng trong các cộng đồng của chúng ta và đẩy mạnh sự đa dạng, tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người”.

Lãnh đạo của Alliance sẽ lắng nghe ý kiến từ đại diện nhân viên, các hội viên Alliance và đối tác trong cộng đồng nhằm xây dựng hành động phù hợp với thông cáo báo chí. Dưới đây là toàn văn thông cáo báo chí.

Thông Cáo Báo Chí Phản Đối Hành Vi Phân Biệt Chủng Tộc Có Hệ Thống của Alameda Alliance for Health Public

Alameda Alliance for Health (Alliance) rất hân hạnh được phục vụ các cộng đồng người da màu tại Quận Alameda, một trong những quận có dân số đa dạng nhất cả nước, trong hơn 24 năm qua. Alliance ủng hộ cộng đồng Người Mỹ Gốc Phi và thống nhất với các phong trào nhằm mục đích tạo dựng một thế giới không có vấn nạn chống lại người da đen và phân biệt chủng tộc có hệ thống. Sự bất công và bất bình đẳng kéo dài hơn bốn thế kỷ tại quốc gia này đã dẫn đến những chênh lệch đáng kể và kết quả không công bằng đối với Người Mỹ Gốc Phi, bao gồm cả quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Ngoài ra, Người Mỹ Gốc Phi còn bị ảnh hưởng quá mức bởi sự hung ác và bạo hành của cảnh sát. Chúng tôi đã chứng kiến nỗi đau và sự thống khổ mà Người Mỹ Gốc Phi trong các cộng đồng của chúng ta phải gánh chịu, do đó, chúng tôi phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc có hệ thống và bạo hành dựa trên chủng tộc, đồng thời quyết tâm đánh giá các hoạt động thực tiễn của chính chúng tôi và tác động của những hoạt động đó đến các hội viên, đối tác nhà cung cấp và nhân viên của chúng tôi.

CHÚNG TÔI THỪA NHẬN rằng mọi hình thức phân biệt chủng tộc đều vô nhân đạo. Hậu quả của tính vô nhân đạo là sự lo lắng/cô lập về xã hội, sự lo sợ sẽ phải chịu tổn thương hoặc mất mạng và có khả năng người dân nghi ngờ

về giá trị bản thân và giá trị của họ trong xã hội.

CHÚNG TÔI THỪA NHẬN rằng Người Da Đen ngày nay vẫn phải chịu đựng di sản và những tác động có hại của chế độ nô lệ và các luật củng cố nạn phân biệt đối xử do chủng tộc và chế độ phân biệt chủng tộc, những điều đó vẫn khiến cộng đồng Người Da Đen phải chịu những chênh lệch trong y tế, bất an về kinh tế và không có quyền tiếp cận các dịch vụ y tế công cộng.

CHÚNG TÔI THỪA NHẬN rằng chế độ phân biệt chủng tộc có hệ thống chống lại cộng đồng Người Da Đen và tất cả các cộng đồng người da màu đều là nguy cơ đe dọa an ninh về kinh tế, an toàn về thể chất và sức khỏe của toàn thể cộng đồng.

CHÚNG TÔI GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG thống nhất với niềm tin rằng Black Lives Matter (Người Da Đen Có Quyền Sống) và chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực thống nhất khả thi có hiệu quả để ngăn chặn và giảm bớt tác động của thực tế trên đây. Những nỗ lực đó bao gồm nhưng không giới hạn sự công bằng giữa các chủng tộc, công bằng xã hội, nhân quyền và tôn vinh sự đa dạng.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH thành lập và triệu tập Ủy Ban Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập để giải quyết vấn nạn bất bình đẳng về chủng tộc đối với cộng đồng Người Mỹ Gốc Phi và người da màu, đồng thời cùng nhau chấm dứt sự ghét bỏ và tạo dựng hy vọng, hàn gắn trong cộng đồng của chúng ta.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH ủng hộ quyền tiếp cận công bằng đối với việc làm, lương thưởng và đề bạt công bằng cho toàn thể nhân viên của Alliance.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH đảm bảo vẫn tiếp tục thể hiện và duy trì sự đa dạng thông qua hoạt động tuyển dụng công bằng ở mọi bộ phận và ở các cấp khác nhau.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH ủng hộ tán thành các chính sách và quy chế công bằng tác động đến những yếu tố xã hội quyết định về y tế, bao gồm công bằng môi trường, giáo dục công và nhà ở cho các cộng đồng dễ tổn thương nhất của chúng ta, nhằm cải thiện kết quả y tế công cộng và giảm bớt chênh lệch về y tế.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH dành các nguồn lực để xác định và giảm bớt chênh lệch về y tế tác động đến các hội viên là Người Da Đen của chúng tôi.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH buộc bản thân và các đối tác nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm giải trình về kết quả chăm sóc sức khỏe thấp hoặc không đáng kể dành cho các hội viên của chúng tôi, đảm bảo các hội viên là Người Da Đen của chúng tôi không bị phân biệt đối xử về quyền tiếp cận và/hoặc được nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH đầu tư vào các nguồn lực để giáo dục đội ngũ, các hội viên và nhà cung cấp của chúng tôi về tầm quan trọng của việc chống lại phân biệt chủng tộc và tác động của phân biệt chủng tộc đến các cộng đồng của chúng ta.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH ủng hộ hệ thống giáo dục công ở địa phương để đảm bảo toàn bộ trẻ em có sẵn các tài nguyên công bằng giúp nâng cao khả năng của các em trong việc cạnh tranh và đạt thành tích cao để khai thác hết tiềm năng của các em.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH ủng hộ quyền tiếp cận rộng rãi đối với nhà ở và khu phố an toàn, giá cả phải chăng, kết nối cư dân với các cơ hội kinh tế và giáo dục.

Alliance giữ vững lập trường quyết tâm với cam kết hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi là "phấn đấu cải thiện chất lượng cuộc sống của hội viên chúng tôi và mọi người trên khắp cộng đồng đa dạng của chúng ta". Cam kết của chúng tôi thừa nhận cả sự hòa nhập và giá trị của Người Da Đen trong cộng đồng của chúng ta. Về cơ bản, Alliance

tin rằng chế độ phân biệt chủng tộc sẽ làm suy giảm năng lực của chúng ta và cản trở khả năng mang đến chất lượng và quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc công bằng cho những người dễ tổn thương nhất trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết lại với nhau và chúng tôi quyết định sẽ đem lại sự thay đổi.

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ <http://alamedaalliance.org/>.

###

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe công có quản lý tại địa phương, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, cam kết giúp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận và hợp túi tiền hơn đối với những người dân hiện đang sinh sống tại Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo, và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 250,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Đảm Chất Lượng (National Committee for Quality Assurance, NCQA) được Medi-Cal và các chương trình Alliance Group Care chứng nhận.